

THAM CHIẾU CÔNG VIỆC: Thực tập sinh

Vị trí	Thực tập sinh hỗ trợ hoạt động Dự án Hòa nhập 1- mô hình trẻ em
Địa điểm làm việc	Văn phòng Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP)
Thời gian làm việc	Bán thời gian, tại văn phòng CCIHP
Thời gian	21/10/2024 - 30/4/2025 (thử việc 1 tuần) Thời gian thực tập có thể rút ngắn hoặc gia hạn tùy theo nhu cầu từ phía Dự án và mong muốn của thực tập sinh
Báo cáo	Cán bộ dự án và người phụ trách khác theo phân công
Giới thiệu	<p>Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được thành lập năm 2008, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA). C.CIHP triển khai các dự án trong các lĩnh vực về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trẻ em và người khuyết tật.</p> <p>C.CIHP đang thực hiện dự án Hòa nhập 1 “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản.</p> <p>Trong Dự án Hòa nhập 1, CCIHP đóng vai trò là cơ quan quản lý tài trợ Dự án Hòa nhập 1 và đồng thời triển khai chính cấu phần dịch vụ về phát hiện sớm, phục hồi chức năng và hỗ trợ hòa nhập cho trẻ em có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển (KTTT và KTPT).</p> <p>Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, qua đó mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và cải thiện tình trạng sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của trẻ KTTT và KTPT nói riêng và người khuyết tật nói chung, trong khuôn khổ Dự án Hòa nhập 1, C.CIHP phối hợp cùng Đại học New South Wales, Úc và trường Đại học Y Dược Huế xây dựng và triển khai khóa đào tạo kéo dài 9 tháng cho các cán bộ y tế. Do đó, C.CIHP cần tuyển 02 thực tập sinh tham gia vào việc hỗ trợ thực hiện hoạt động này.</p>
Mô tả công việc	Thực tập sinh sẽ hỗ trợ cán bộ dự án trong các hoạt động <ul style="list-style-type: none">• Dụng các slide bài giảng theo nội dung có sẵn

	<ul style="list-style-type: none"> • Dựng video bài giảng dựa trên slide bài giảng đã thực hiện • Hỗ trợ định dạng các tài liệu theo mẫu/ bảng biểu có sẵn <p>Sản phẩm đầu ra cho mỗi video bao gồm: video định dạng mp4, và file dựng định dạng pr</p>
Quyền lợi	<ul style="list-style-type: none"> • Giấy chứng nhận đối với các bạn tham gia đầy đủ thời gian và hoàn thành nhiệm vụ. • Hưởng các quyền lợi theo chính sách thực tập sinh tại CCIHP và dự án. Mức hỗ trợ sẽ trao đổi cụ thể với các bạn ứng viên vào vòng phỏng vấn. • Được học hỏi kiến thức, kỹ năng chuyên ngành. • Tham gia các hoạt động/sự kiện chung của tổ chức.
Tiêu chí lựa chọn	<ul style="list-style-type: none"> • Đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên • Có thể sử dụng các chương trình dựng video (PR) và thiết kế (Canva) • Mong muốn được tham gia các hoạt động xã hội. • Cam kết tham gia đủ thời gian được phân công trong dự án. • Sáng tạo, sẵn sàng học hỏi. • Yêu cầu cơ bản: Thái độ không phân biệt đối xử, tin rằng tất cả mọi người không phân biệt giới, giới tính, xu hướng tình dục, tình trạng có hay không có HIV, khuyết tật hay không khuyết tật đều có quyền được giáo dục một cách phù hợp và đầy đủ, toàn diện.
Liên lạc	<p>Ứng viên có nguyện vọng tham gia hoạt động cùng CCIHP vui lòng gửi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 CV (tối đa 2 trang, Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh) • 01 Thư bày tỏ nguyện vọng cá nhân trong đó nêu rõ vị trí đăng ký và năng lực của bản thân phù hợp với vị trí đã lựa chọn. • 01 video đã thực hiện (có thể gửi file theo link Google drive hoặc Youtube) tối thiểu 1 phút. <p>Thư điện tử với tiêu đề [inclusion 1_ child] Đăng ký thực tập sinh gửi tới: ptpdung@ccihp.org – Phạm Thị Phương Dung, cán bộ dự án trước ngày 14/10/2024.</p>